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ชื่อวิทยานิพนธ  การใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมในกรุงเทพมหานคร 
ผูเขียน   นายสมหวัง    บินหะซัน 
สาขาวิชา  อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา   2549 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจั ย เ ร่ือง   การใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค คือ  1)  เพื่อศึกษาลักษณะการใชกฎหมายอิสลามลักษณะ
มรดก และพินัยกรรมของมุสลิมในกรุงเทพมหานคร  2)  เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและแนวทาง
การแกไขในการใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดก และพินัยกรรมของมุสลิมในกรุงเทพมหานคร    
3)  เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดก และพินัยกรรมของมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร  4)  เพื่อศึกษาการยอมรับการใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดก และพินัยกรรม
ของมุสลิมใน4กรุงเทพมหานคร   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการมัสยิดในกรุงเทพมหานคร นักวิขาการดานศาสนาและมุสลิมและมุสลิมะหใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 112 คน 

การวิจยัพบวา   
1.  การใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมในกรุงเทพมหานครโดยผู

ที่ทําหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมสวนใหญคือ
อิหมาม  ขั้นตอนในการดําเนินการของกลุมตัวอยางสวนใหญคือการแบงตามบทบัญญัติศาสนา
อิสลาม  หรือลักษณะยอมความโดยมีการจดบันทึกและลงนาม  และหากมีปญหาก็จะใชวิธีปรึกษา  
สวยใหญจะปรึกษากับนักวิชาการศาสนา 

2.  ปญหาที่กลุมตัวอยางประสบจากการใชกฎหมายอิสลาม  คือการไมมีกฎหมาย
รองรับและขาดความรูความเขาใจในใชกฎหมายอิสลามของมุสลิมในกรุงเทพมหานคร แนวทาง
การแกไข คือ จัดใหมีการอบรมและพิมพเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใชกฎหมายอิสลามลักษณะ
มรดกพินัยกรรมใหแกมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และใหมีกฎหมายบานเมืองรองรับ 

3. ระดับความรูความเขาใจในการใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรม
ของมุสลิมในกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีความรูความเขาใจในการใชกฎหมาย
อิสลามมากกวากลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง  กลุมตัวอยางที่มีอายุสูง  ผูมีความรูดานศาสนาสูง และผู
ที่มีประสบการณการทํางานมาก มีระดับความรูความเขาใจในกฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและ
พินัยกรรมสูง   
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4.  ความคิดเห็นตอการใชกฎหมายรองรับการใชกฎหมายอิสลามลักษณะมรดก
และพินัยกรรมสําหรับชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครสวนใหญยอมรับและเลือกใชกฎหมายอิสลาม 
และมีความเห็นวาควรใหมีดาโตะยุติธรรมประจําศาลในกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

The objectives of this research on the use of the Islamic Law of 

Inheritance and Will in Bangkok was to study 1) the use of the Islamic Law of 

Inheritance and Will in Bangkok; 2) Problems and solutions of the use of the Islamic 

Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok; 3) Knowledge in the use of the 

Islamic Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok; 4) Recognizance of the 

use of The Islamic Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok 

Samples of the study were among the committee of Islamic Council in 

Bangkok,  Masjids’ committee in Bangkok, Muslim scholars and  Muslims and 

Muslimah in Bangkok. The total samples were 112. 

Findings were as follows: 

1. With regards to the use of The Islamic Law of Inheritance and Will 

in Bangkok, The findings showed that those who used and implemented the Islamic 

Law of Inheritance and Will were imams. The use of the Islamic Law of Inheritance 

and Will was in accordance with Islamic jurisprudence. The compromise would be 

recorded and signed. If there were issues, consultancy with religious scholars was 

undertaken 

2. The problems concerning the use of The Islamic Law of 

Inheritance and Will were that there were no supportive-laws and lacking of 

knowledge about the Islamic Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok. 

Suggestions for the solutions were that there should be supportive-laws and activities 

to inculcate the understandings about the Islamic Law of Inheritance and Will.  

3. The level of understanding of males in the Islamic Law of 

Inheritance and Will of Muslims in Bangkok was higher than that of females. Those 

who were older, possessing high religious knowledge had more experiences highly 

understood the Islamic Law of Inheritance and Will. 
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4.  Most of Muslims in Bangkok accepted the use of supportive-laws 

of the Islamic Law of Inheritance and Will and the Islamic Law of Inheritance and 

Will itself. They were of the opinion that there should be Dato’ Yutitham at courts in 

Bangkok.  
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   ببانكوكرث والوصيةالإتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال  : اسم البحث
  سوموانج   بن حسن / السيد :  اسم الباحث

  الدراسات الإسلامية: تخصص ال
   م2006 :  العام الدراسي

  مستخلص 
 رث والوصية     الإ  تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال              ( يهدف هذا البحث،          

لشريعة الإسلامية                أحكام   دراسة كيفية تطبيق      )   1في  )   ببانكوك    ا لوصية في   الإرث وا
 الإرث    أحكام   دراسة وفهم تطبيق       )   3دراسة مشاكل وطرق حلها وتطبيقها            )   2ببانكوك    

دراسة عن مدى القبول في تطبيق            )   4والوصية في الشريعة الإسلامية للمسلمين ببانكوك               
  كوك  الإرث والوصية في الشريعة الإسلامية ببانأحكام

   وأعضاء المساجدات البحث من أعضاء اللجنة الإسلامية ببانكوكنتتكون عي  
  والعلماء المسلين والمسلمين والمسلمات في بانكوك

  : إلى  البحثتوصل
 الإرث والوصية في الشريعة الإسلامية هم أحكام ذ أن أكثر القائمين في تنفي– 1

 الإرث والوصيةالشريعة في مجال م أحكايطبقن  البحث  عيناتغلبوأن أأئمة المساجد 
أوبطريقة الصلح مع كتابته والتوقيع عليه وإن وجدت أية لشريعة الإسلامية بقسمته وفقال

   ى تشاورالعلماء غالبا في حلها  فيعتمدن علقسمةالفي مشاكل 
 الإرث والوصية في أحكام أن المشاكل التي واجهتها عينات البحث في تطبيق -2

 بالشريعة الإسلامية وعدم علم وفهم دالبلاالشريعة الإسلامية هو عدم اعتراف قانون 
وطريقة الحل في  الإرث والوصية في الشريعة الإسلامية أحكام تنفيذ  أهميةالمسلمين في

 ذلك أن أغلب العينات يقترحن على توعية المسلمين في بانكوك بمايتعلق بتطبيق أحكام
   وعلى اعتراف قانون البلاد بالشريعة الإسلامية   شريعة الإسلاميةال
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 الإرث والوصية في الشريعة الإسلامية أحكام مستوى العلم والفهم في تنفيذ -3
ببانكوك من فئة الذكور أعلى من الإناث وفئة ذات السن المرتفعه ولها تجارب طويل أعلى 

  . الشريعة الإسلامية من غيرهمعلما وفهما في تنفيذ نظام الإرث والوصية في
 الإرث والوصية في الشريعة أحكامك بأن تنفيذ و رأي أغلب المسلمين في بانك-4

 الإرث أحكامالإسلامية ببانكوك يحتاج إلى اعتراف قانون البلاد وأم اختاروا تنفيذ 
كمة شرعي في المحيعين قاض  أن كما رأوا أن من الأصلحوالوصية في الشريعة الإسلامية 

  ببانكوك
      
  

   
 


